



อธิการบดี สจล. แลว่าที่ประธาน กปอ. ชี้การศึกษาไทยต้องปรับเปลี่ยนเร่งด่วน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี และว่าที่ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดแถลงข่าว ชี้แนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างทางพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรม นำประเทศไทยแลนด์ 4.0 สร้างเยาวชนเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยมีผู้สื่อข่าวให้ความสนใจมาทำข่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี 3 แนวทาง สร้างเยาวชนฯ ดังนี้

“3 แนวทางสร้างเยาวชนเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการอ่านคิดวิเคราะห์ นำประเทศไทยแลนด์ 4.0”



1. ระบบการศึกษาไทย คือ สังคมต้องช่วยสร้างค่านิยมใหม่ให้เด็กกลับมาสนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์มากขึ้น ผู้ปกครองต้องปรับทัศนคติให้ลูกเลือกเรียนตามความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้บัณฑิตจำนวนมากจบออกมาได้ประกอบวิชาชีพตามที่ได้เล่าเรียนมา ลดความสูญเสียด้านการศึกษามีการลงทุนมหาศาล เด็กของเราต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการรักการอ่าน คิด วิเคราะห์ เป็นพื้นฐานสำคัญให้มีความพร้อมและศักยภาพในการสร้างสรรค์ ประกอบอาชีพและการใช้ชีวิต เพื่อให้เราพึ่งพาตัวเองได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี

2. ระบบการศึกษาไทย เราต้องสร้างนักสร้างสรรค์นวัตกรรม เราควรต้องปรับระบบการศึกษาทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงการมีพัฒนาโรงเรียนนานาชาติในประเทศให้มีมาตรฐานสูงทัดเทียมต่างประเทศ สามารถเป็นต้นแบบ และทางเลือกเพื่อให้เยาวชนมองเห็นอนาคตว่าเขาจะเป็นนักพัฒนานวัตกรรม ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้นวัตกรรม

3. สร้างความร่วมมือในเชิงบวกและสื่อสารความกระตือรือร้นการศึกษาทางด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยทั้งนักศึกษารูปแบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจเอกชน ต้องมีทัศนคติที่ตรงกันร่วมกันพัฒนาความสามารถ และทักษะในการเรียนรู้ เราจะต้องสร้างบรรยากาศทั้งอาจารย์นักศึกษา และภาคธุรกิจให้มีแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงความสนใจ

ของนักศึกษา กับหลักสูตรที่เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ มีความสอดคล้องกันกับความต้องการของธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจของไทยต้องมีการปฏิวัติหลักสูตรใหม่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเอาวิชาต่างๆมารวมกันแต่ต้องเน้นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้เป็นระดับนานาชาติเยาวชนสามารถได้มีโอกาสฝึกฝนการทำงานในโลกธุรกิจและใช้นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมที่ทันสมัย



การประชุม ภัตตาคารจำลอง และ Sport Complex

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พงษ์นาค รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ปินศิริโรตม คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท ทศภาค จำกัด และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการประชุม เรื่อง “ภัตตาคารจำลอง และ Sport Complex” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง D-213 คณะอุตสาหกรรมเกษตร



สภาคณาจารย์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น



สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายวิชาการ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม เอ-202 ชั้น 2 อาคารสภาคณาจารย์และพนักงาน และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

MOU บ.เคซีอี ด้านวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่งพระแสง รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี คุณธัญรัตน์ เทศน์สาลี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแนวทางการรับนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และการรับนักศึกษาทำงานและฝึกงาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์



วันสถาปนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครบรอบ 39 ปี



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครบรอบ 39 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ มະโน คณบดี เป็นประธาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี มอบช่อดอกไม้และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และคณะได้จัดพิธีทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ฐปะเดมิย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดุขณ์ ธนะบริพัตน์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อม คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี มอบช่อดอกไม้ โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์ วลัยลักษณ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์



สจล. ร่วมกับ กทม. จัดรถกำบัตรประชาชนเคลื่อนที่



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยรถบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการสังคม มาให้บริการทำบัตรประชาชน เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยจะมีระบบทางลาดลิฟท์ไว้บริการเพื่อความ สะดวก ในการนี้ นายวิรัช ทัศนัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ได้มาร่วมเปิดรถบริการทำบัตรประชาชน ดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานจอดรถด้านหน้างานอนามัย สจล. อาคารสมเด็จพระเทพฯ 1 ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 (หน่วยบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่รับเฉพาะบัตรหมคอายุ บัตรข้าราชการ เว้นกรณีบัตรประชาชนสูญหายต้องไปติดต่อที่สำนักงานเขต)



นศ.นิเทศเกษตร ได้รับรางวัลประกวดหนังสั้น Thai PBS

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อวพช.) จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 "Short Science Film #2" ในหัวข้อ "เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก"

โดยมีทีมศึกษานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลในการประกวด ดังนี้
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในระดับอุดมศึกษา ชื่อเรื่อง "ไกลคัน" โดยทีม Nited Kaset Film (ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท)

รางวัลชมเชย 3 เรื่อง

ชื่อเรื่อง "คน หวย กล้วย" จากทีม Chocohead Media 2 เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายและได้ฉายวันนี้

ชื่อเรื่อง "Intend" จากทีม mini เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

ชื่อเรื่อง "Not, Sure ไม่นั่นใจ" จากทีม Ahosi Production เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

จากผู้เข้าแข่งขัน 62 ทีม ในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ติดตามชมได้ที่ https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=kUth_G5sm0LY หรือ

<https://youtu.be/vNXjhOrRrv0>

